

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐAKRÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 76/TB-MTTQ-BTT

Đakrông, ngày 04 tháng 12 năm 2023

UBND HUYỆN ĐAKRÔNG

THÔNG BÁO

Số: 11000
Ngày: 05/12/23
Chuyên: Thực hiện
Số và ký hiệu: 11000

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023
(Tại kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Đakrông khóa V, nhiệm kỳ 2021- 2026)

Thực hiện Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ năm 2023; Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với HĐND huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

1. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm bắt và hưởng ứng thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, MTTQ Việt Nam.

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, dân tộc. Vận động Nhân dân đoàn kết, tin tưởng đồng thuận, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023 của huyện;

Tập trung thông tin, tuyên truyền, phổ biến và triển khai, giám sát thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: Chương MTQG về xây dựng nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025.

Tuyên truyền, vận động nhân dân vui xuân đón Tết Quý Mão năm 2023 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, chấp hành các quy định về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, không sản xuất vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ và các tệ nạn xã hội. Trong dịp tết Mặt trận các cấp trong huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng khó khăn với tổng số hỗ trợ 285 suất quà tết cho người nghèo, trị giá 142.500.000đ; Vận động các đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm hỗ trợ trao tặng trên 2.500 suất quà tết cho người nghèo, bình quân mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Phòng Tư pháp, Công an huyện triển khai phổ biến, tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật thực hành

dân chủ cơ sở năm 2023; Luật An toàn giao thông, Phòng chống Ma túy, tệ nạn xã hội, Luật bảo vệ rừng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện với hơn 100 người tham gia; Mặt trận các xã, trấn xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật phòng, chống tham nhũng, Luật An toàn giao thông, Luật thực hành dân chủ cơ sở, Luật bình đẳng giới, hôn nhân gia đình, Luật dân số KHHGD, tín dụng đen... Phối hợp với BHXH huyện phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, chính sách về BHXH, BHXH TN, BHYT; triển khai nội dung, nhiệm vụ trọng tâm công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác tổ chức và hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ cho 106 cán bộ Mặt trận cơ sở và Trưởng Ban công tác Mặt trận ở các Khu dân cư, và tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị 08, 09, 12, Chỉ thị 03, 04, 05, 06 của BTV huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển và bảo vệ rừng, đảm bảo ATGT, Phòng chống ma túy, Phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, công tác quản lý đất đai trong cộng đồng dân cư tại 78 thôn bản.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành với Công an, Kiểm lâm địa bàn, Tư pháp xã và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị (08, 09, 12, 03, 04, 05, 06) của Ban thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo ATGT; phòng chống và kiểm soát ma túy; phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai; phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Kết quả 13/13 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền đến 78/78 thôn trên địa bàn huyện với 3.955 lượt người tham gia.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện thường xuyên tổ chức tiếp xúc, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; động viên các chức sắc, chức việc, điểm nhóm, bà con giáo dân, phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương nhân các ngày Lễ trọng của Quê hương, dân tộc, tôn giáo, trong năm đã tổ chức thăm, tặng quà cho 102 lượt người uy tín trên địa bàn huyện (mỗi suất 500.000đ)

Tổ chức Hội nghị gặp mặt và tặng quà cho 40 vị chức sắc, chức việc và người có uy tín trong tôn giáo trên địa bàn huyện Đakrông năm 2023, đây là hoạt động nhằm động viên các chức sắc, chức việc, người tiêu biểu trong các tôn giáo trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong thời gian qua, đồng thời góp phần khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam huyện đối với công tác tôn giáo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn mặt trận các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các nội dung của CVĐ gắn với các tiêu chí nông thôn mới về xây dựng các mô hình tự quản về BVMT, đoạn đường tự quản của các Chi hội đoàn thể, Mô

hình khu dân cư sáng xanh - sạch - đẹp và đảm bảo an toàn, mô hình tự quả về ANTT, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ban, ngành đoàn thể hướng dẫn triển khai tốt việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023 với 78/78 Khu dân cư tổ chức ngày hội có cả phần lễ và phần hội với đông đủ nhân dân tham gia. Thông qua ngày hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư tiếp tục được củng cố và phát huy; tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận và khẳng định vai trò của cộng đồng dân cư trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngày hội là dịp để phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ của người dân trong cộng đồng; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tích cực kêu gọi huy động “Quỹ vì người nghèo” huyện. Tính đến ngày 30/11/2023 đã vận động được 1.134.705.000, đạt 187%; vượt chỉ tiêu tỉnh giao. (trong đó có 970.000.000đ của tập đoàn Phúc Sơn hỗ trợ xây mới 10 nhà ở cho hộ nghèo tại 02 xã Ba Nang và A Vao). Đã hỗ trợ xây mới 58 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 70 triệu đồng/nhà (trong đó 19 nhà nguồn “Quỹ vì người nghèo” huyện và 39 nhà nguồn “Quỹ vì người nghèo” tỉnh); Hỗ trợ 60 nhà nằm trong Đề án 197 mức hỗ trợ 30 triệu/nhà, tổng giá trị 1.800.000.000đ nguồn “Quỹ vì người nghèo tỉnh”; Hỗ trợ 07 mô hình phát triển kinh tế cho hộ nghèo, mức hỗ trợ 15 triệu/mô hình; Hỗ trợ cho 948 hộ gia đình nghèo nhân dịp các ngày lễ lớn, mức hỗ trợ 500.000đ/suất.

2. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội; phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQ LT-UBTVQH13 - ĐCTUBTWMTTQVN về tiếp xúc cử tri Đại biểu Quốc hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tổ chức 04 đợt TXCT tại 4 xã A Bung, Ba Bang, Húc Nghi, Đakrông với 345 lượt cử tri tham dự và có 25 ý kiến phát biểu gửi Đoàn đại biểu Quốc hội và lãnh đạo chính quyền, các sở, phòng, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện.

Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, tổ Đại biểu HĐND cấp tỉnh và Thường trực HĐND huyện tổ chức 03 đợt TXCT với 18 điểm tiếp xúc (trong đó có 12 hội nghị lòng ghép TXCT với Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện). Tổng số cử tri tham dự: 1.255 lượt cử tri tham dự; Tổng số ý kiến, kiến nghị: 130 ý kiến, kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu Quốc hội, đại biểu HDND các cấp tiếp thu và được đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện trao đổi trả lời với cử tri; Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được kịp thời tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri quyết gửi đến Quốc hội và HĐND các cấp để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức TXCT với Đại biểu HĐND cấp xã 03 đợt/xã với 201 điểm

TXCT với ĐB HĐND cấp xã ở các thôn) (có xã chỉ tổ chức TXCT 2 đợt (trước kỳ họp), có xã TX 3 đợt, có xã 4 đợt) Tổng số cử tri tham dự: 13.065 lượt cử tri tham dự.

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực giám sát, phản biện xã hội

Trong năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng và ban hành kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2023 của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức đoàn thể huyện. Trên cơ sở đó, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể và đã tổ chức thành lập đoàn đi giám sát theo kế hoạch đã đề ra là 06 cuộc giám sát.

Ủy ban Mặt trận huyện tổ chức 01 cuộc giám việc triển khai thực hiện dự án 1 về hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025) tại đơn vị xã Mò Ó, xã Hướng Hiệp và Phòng Dân tộc huyện; Hội Phụ nữ huyện 01 cuộc giám sát việc tạo điều kiện cho Hội LHPN cùng cấp tham gia xây dựng nông thôn mới UBND xã A Ngo, UBND xã Húc Nghi; Hội cựu chiến binh huyện tổ chức 01 cuộc giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại các xã xã Ba Nang, xã Tà Rụt; Liên Đoàn lao động huyện tổ chức 01 cuộc giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Trường PTDT Nội trú Đakrông, Trung tâm GDNN- GDTX, Trung tâm môi trường đô thị huyện Đakrông. Huyện đoàn thanh niên tổ chức 01 cuộc giám sát việc thực hiện nguồn lực thực hiện chính sách của nhà nước đối với thanh niên (Điều 6 Luật thanh niên năm 2020); Giám sát Nghị định 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đối với Chủ tịch UBND xã Triệu Nguyên, Chủ tịch UBND xã A Ngo; UBND xã Triệu Nguyên, UBND xã A Ngo; Hội nông dân huyện tổ chức 01 cuộc giám sát việc triển khai thực hiện Luật BHYT tại cơ quan BHXH huyện và UBND xã Ba Nang, UBND xã Đakrông.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tích cực tham gia các đoàn giám của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND và các tổ chức đoàn thể.

Phát huy vai trò hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầy tư của cộng đồng trong việc giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện các chương trình, dự án, xây dựng các công trình tại địa phương đảm bảo theo đúng quy định. Trong năm, Các Ban thanh tra nhân dân trên địa bàn huyện đã tổ chức giám sát được 13 cuộc kiểm tra, giám sát; Ban GSSĐTCCĐ tổ chức được 55 cuộc giám sát các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa phương. Qua giám sát đã phát hiện một số sai sót các ban giám sát đã đề nghị chủ đầu tư nhà thi công khắc phục sửa chữa góp phần nâng cao chất lượng các công trình phục lợi tại địa phương.

4. Công tác phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tham gia góp và gửi 15 văn bản góp ý các dự thảo Nghị quyết của HĐND, kế hoạch, chương

trình, đề án của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia góp ý trực tiếp trong các cuộc họp của cấp ủy, HĐND, UBND các cấp về các nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Những hoạt động trên của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã nắm bắt tình hình dư luận Nhân dân, phối hợp tổ chức TXCT và đã có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp. Tại kỳ họp này, MTTQ Việt Nam huyện kiến nghị, đề xuất thêm một số vấn đề được nhiều cử tri có ý kiến đề HĐND, UBND huyện xem xét như sau:

1. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng có giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện giải quyết sớm việc cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình ở các khu tái định cư, di dân tránh lũ (như 14 hộ gia đình ở khu vực di dân tránh lũ thôn Lương Hạ, xã Ba Lòng, 53 hộ khu tái định cư Là Tó, Húc nghị, Ba Lòng cử tri đã có ý kiến nhiều lần...).

2. Hiện nay một số khu dân cư trên địa bàn huyện đang rất nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, các hệ thống nước tự chảy được đầu tư khá lâu, qua thời gian mưa lũ bị hư hỏng nặng không sử dụng được như A Rông dưới, A La xã A Ngo, thôn Chân Rò (xóm trong); Khe Ngải (khóm ngoài); thôn Làng cát, thôn Đồng đờng Mố Ó...Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát ưu tiên đầu tư sửa chữa các hệ thống cấp nước sinh hoạt hoặc đầu tư hệ thống giếng khoan công suất lớn và bể chứa để cấp nước cho bà con nhân dân.

3. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn khi xây dựng các công trình, dự án tại địa phương thực hiện nghiêm túc việc công khai, phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin, hồ sơ thiết kế công trình cho Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát công trình để thực hiện nhiệm vụ giám sát công trình đảm bảo hiệu quả.

Trên đây là Thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 tại kỳ họp thứ 14, HĐND huyện của UBMTTQVN huyện Đakrông./.

Nơi nhận:

- BTT UBMTTQVN tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Đại biểu HĐND huyện khóa V;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Hồ Văn Hiếu